

Họp Khoáng Đại Cộng Đồng

Nieuwegein 17/10/2019 (VNNS). Nhằm báo cáo các công tác của Ban Chấp Hành Cộng Đồng cũng như dự trù công tác trong thời gian tới, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan đã tổ chức một buổi họp khoáng đại vào trưa ngày 27 tháng 10 năm 2019 tại hội trường 't Veerhuis thành phố Nieuwegein. Một số đồng hương và đại diện hội đoàn đã đến tham dự phiên họp để cùng bàn thảo và đóng góp ý kiến cho Ban Chấp Hành Cộng Đồng.



Buổi họp bắt đầu lúc 13g30 với nghi thức chào quốc kỳ và tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc, các đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt thoát chế độ cộng sản để tìm Tự Do. Dưới sự điều hợp chương trình của ông tổng thư ký Cộng Đồng Nguyễn Minh Anh, mọi người hiện diện đã đóng góp ý kiến tích cực trong các công tác xây dựng Cộng Đồng.

Ông Nguyễn Quang Kế, chủ tịch Cộng Đồng đã tường trình về các công tác do Cộng Đồng thực hiện trong thời gian qua và việc phát hành tờ báo Việt Nam Nguyệt San. Ông Lê Thanh Sơn, thủ quỹ của Cộng Đồng báo cáo về tình hình tài chánh của Cộng Đồng. Tiếp theo đó mọi người cùng bàn thảo về các công tác sắp tới.

Ngày nhân quyền được dự trù tổ chức ngày 8 tháng 12 năm 2019 tại hội trường 't Veerhuis thành phố Nieuwegein dưới hình thức hội thảo và sẽ mời GS Phạm Minh Hoàng đến trình bày về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Ngày tết Nguyên Đán sẽ được tổ chức ngày 18 tháng 1 năm 2020 tại thành phố Rijswijk. Với sự ủng hộ của một số mạnh thường quân, đồng hương và khách đến tham dự sẽ vào cửa miễn phí như năm vừa qua. Tết Nguyên Đán sắp đến, ngoài ban nhạc Mây Hồng và các nghệ sĩ tại Hoà-Lan, các đóng góp của thanh thiếu niên, Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ mời thêm ca sĩ Anh Chi và Phương Thảo đến từ Pháp. Các gian hàng năm nay cũng sẽ được chuẩn bị chu đáo để có thể phục vụ đồng hương và khách tham dự. Hội trường cho ngày tết cũng được mướn với sức chứa cho cả ngàn người.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng đương nhiệm sẽ chấm dứt nhiệm vụ vào tháng 7 năm 2020, do đó Ban Tổ Chức Bầu Cử cho tân nhiệm kỳ 2020-2023 đã được thành lập do sự đề cử của mọi người gồm: Bà Nguyễn Thị Như Tuyết (cựu trưởng ban thành lập tượng đài thuyền nhân), 1 đại diện của Gia Đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan, 1 đại diện của cơ sở đảng Việt Tân tại Hoà-Lan. Gia Đình QCC/VNCH/HL và cơ sở đảng Việt Tân tại Hoà-Lan sẽ cử người chính thức vào Ban Tổ Chức bầu cử sau.

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Cộng Đồng cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc biểu tình chống ca nô Đàm Vĩnh Hưng vào ngày 9 tháng 11 năm 2019 tại Congres&Party Centre ở Almere. Mặc dầu Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã trình bày cùng bầu show (Phúc Đàm) về ca nô Đàm Vĩnh Hưng, một đoàn viên cộng sản ưu tú đang tuyên truyền cho cộng sản, nhưng người này không từ bỏ ý định tổ chức

ca nhạc có sự tham dự của Đàm Vĩnh Hưng, do đó Ban Chấp Hành Cộng Đồng quyết định tổ chức cuộc biểu tình này.

Buổi họp khoáng đại Cộng Đồng chấm dứt lúc 17g00 cùng ngày.

Thế Truyền tường thuật